



Thư mục tử Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Ngày 10/6 vừa qua Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin và Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố một văn kiện quan trọng liên quan đến đức tin : “**THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN**”

Ngay trong tựa đề, bức thư cho thấy vai trò đặc biệt của các Giám mục là bảo vệ đức tin ; “Nay, với trách nhiệm mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng hành và giúp anh chị em sống đức tin một cách đúng đắn theo giáo huấn của Hội Thánh.”

Trong thư cũng nói lên nguy cơ của cuộc sống kitô hữu công giáo liên quan đến đức tin : “Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy hiện nay đang tồn tại và có chiều hướng gia tăng những hiện tượng và những ***cách thực hành đạo đức*** không xứng hợp, cụ thể là : tin dị đoan, ma thuật, bói toán; ***phổ biến những tư tưởng lệch lạc*** như Sứ điệp từ trời, Lòng Mẹ thương xót...; ***lạm dụng một số cử hành đạo đức của Hội Thánh*** như Lòng Chúa thương xót, đặc sủng chữa lành bệnh nhân, đặt tay cầu nguyện...”

Như thế các Đức Giám mục Việt Nam cho thấy những nguy cơ cho đức tin của cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam : trong thực hành đạo đức, trong tư tưởng lệch lạc và trong lạm dụng một số cử hành đạo đức của Hội Thánh. Điểm cuối “lạm dụng” này xem ra lại quan trọng. Thí dụ người ta tôn sùng Đức Mẹ (Giáo khuyến khích), đi hành hương chỗ nào có Đức Mẹ cũng đi, ảnh tượng thì chỉ có ảnh tượng Đức Mẹ và coi ảnh tượng Đức Mẹ như là chính Đức Mẹ. Nguy cơ lớn là Đức mẹ như là Chúa đối với người đó. Chúa Giêsu có vai trò mờ nhạt trong đời sống của họ.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

16/06/2019 CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI

MÀU NHIỆM THIÊN CHÚA VÀ GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.” (Ga 16,12)

Suy niệm: Để diễn tả sự bất lực của con người khi đứng trước màu nhiệm không thể đạt thấu của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh đã thốt lên: “*Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm*” (Tv 42,8). Lời đó nói lên cảm nghiệm của người chưa đi xuống đến đáy vực thẳm này đã lại thấy mở ra một vực thẳm khác. Một trong những “*vực thẳm*” tức là những “*điều*” mà bây giờ các tông đồ “*không có sức chịu nổi*” chính là màu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trung tâm của niềm tin Công Giáo, một điều chưa một ai dám khẳng định rằng mình có thể hiểu và giải thích được. Thật vậy, Chúa biết rằng với trí hiểu của loài người thì các tông đồ không thể hiểu hết dù cho Chúa có giải thích cách nào đi nữa. Chỉ khi nào “*Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.*”

Mời Ban: Nhưng đã ngót hai ngàn năm rồi, mà “sự thật” về Chúa Ba Ngôi mãi mãi vẫn là một màu nhiệm...! Trong thân phận thọ tạo, chúng ta chỉ có thể hiểu được những gì thuộc khả năng giới hạn của mình. Vì thế chúng ta chỉ có thể khiêm tốn cúi đầu tôn thờ Chúa, và nghe theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua việc sống Lời Chúa và thực thi giới răn yêu thương Chúa đã dạy. Đó là cách thức mỗi ngày đi sâu vào sự hiểu biết màu nhiệm cao cả này.

Sống Lời Chúa: Thực hiện tình yêu của Chúa Ba Ngôi cách cụ thể trong gia đình hay cộng đoàn mình đang sống qua việc phục vụ nhau bằng tình yêu và khả năng Chúa ban cho mỗi người.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, như tình yêu trong Chúa Ba Ngôi.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Người nghèo cứu chúng ta vì họ tỏ cho chúng ta thấy diện mạo của Chúa Giêsu Kitô.**

Chủ đề cho thông điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo năm nay là “Niềm hy vọng của người nghèo sẽ không bị tan biến mãi mãi”. ĐTC Phanxicô viết rằng những lời này “*diễn tả một sự thật sâu sắc là niềm tin sẽ gây ấn tượng trên hết là nơi tâm hồn của người nghèo, khôi phục niềm hy vọng đã bị đánh*

mất khi đối diện với sự bất công, những đau khổ và những sự không chắc chắn của cuộc sống”. Trong suốt nhiều thế kỷ, luôn có người nghèo và người giàu. Ngày nay cũng thế chúng ta phải nhận biết nhiều hình thức khổ đau đang làm cho nhiều người nam nữ, giới trẻ và trẻ em trở thành nô lệ. Hằng ngày có những gia đình phải rời bỏ quê hương của họ để đi tìm kiếm cuộc sống nơi khác; những trẻ mồ côi là những người đã mất cha mẹ của mình hay bị xé nát cách tàn bạo khỏi cha mẹ bởi những phương thế tàn bạo của sự bóc lột; người trẻ đi tìm kiếm sự thành toàn về sự nghiệp nhưng lại bị ngăn chặn bởi tình trạng thất nghiệp, bởi những chính sách kinh tế thiên cận; các nạn nhân của nhiều kiểu bạo lực khác nhau; hàng triệu người di dân là những người trở thành nạn nhân của bất cứ một kiểu lợi ích che đậy nào đó. “Và tất cả mọi người vô gia cư và bị tầy chay là những người đi lang thang trên khắp các ngã đường của các thành phố của chúng ta”. “Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy người nghèo đang lục tìm nơi các thùng chứa rác để lấy điều mà người khác đã loại bỏ như là thứ dư thừa, với niềm hy vọng tìm kiếm một thứ gì đó để sống hay để mặc”. “Bản thân họ trở thành một phần của thùng rác con người; họ đã bị đối xử như là một thứ đồ thừa bỏ, mà không có dù một cảm thức nhẹ về tội về phía những người đang thoả hiệp trong vụ bê bối này”.

Chúng ta không bao giờ có thể làm lu mờ lời mời gọi khẩn thiết mà Kinh Thánh thực hiện vì người nghèo. Hoàn cảnh của người nghèo buộc chúng ta không được tách bản thân chúng ta ra khỏi thân mình của Chúa, Đấng đang chịu khổ nơi người nghèo. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi để chạm vào thân xác Ngài và dẫn thân trong việc mang lại một sự phục vụ vốn là một hình thức đúng đắn của việc truyền giáo. Dẫn thân cho việc thăng tiến người nghèo, gồm cả sự thăng tiến xã hội của họ, thì không xa lạ với việc loan báo Tin Mừng. Trái lại, việc này làm thể hiện chủ nghĩa thực tế của niềm tin Kitô Giáo và giá trị lịch sử của nó.

Trong thông điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo này, ĐTC đề cập đến hai người mà trong cuộc đời của họ đã làm việc không mỗi mội vì người kém may mắn. Trích dẫn lời vị linh mục người Ý là Cha Primo Mazzolari, ĐTC nói, “người nghèo là một sự phản đối liên li đối với những bất công của chúng ta; người nghèo là một thùng thuốc nổ. Nếu nó bị bén lửa, thì thế giới sẽ bị nổ tung”. Ngài cũng nhắc lại Jean Vanier quá cố khi nói rằng, “nhờ vào lòng nhiệt thành của ông, ông đã qui tụ quanh bản thân mình rất nhiều người trẻ, nam và nữ, là những người làm việc hằng ngày để mang lại tình yêu và khôi phục nụ cười cho nhiều người bị tổn thương, mang lại cho họ một “chiếc thuyền” thật sự của ơn cứu độ từ sự bị loại trừ và cô lập”. Chọn lựa cho những người bé mọn nhất, những người mà xã hội loại bỏ, là một ưu tiên mà các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi phải theo đuổi, chứ không

phải đề công kích uy tín của Giáo Hội nhưng là đề mang lại niềm hy vọng thật sự cho nhiều người trong số các anh chị em bị tổn thương của chúng ta. Thật không dễ gì đề là những chứng nhân của niềm hy vọng Kitô Giáo trong bối cảnh của nền văn hoá tiêu thụ, một nền văn hoá lãng phí chỉ bận tâm đến việc loan báo một sự thịnh vượng choáng ngợp và chóng qua. Điều cần thiết là một “sự thay đổi não trạng... để tái khám phá lại điều gì là thiết yếu và mang lại phẩm chất và sự can đảm cho việc rao giảng nước Thiên Chúa. Mặc dù người nghèo đang cần đến mọi thứ như quần áo và một bữa ăn ấm cúng, thì điều họ cần nhất trên hết là tình yêu. Trong trái tim của Dân Thiên Chúa đang lữ hành thì có những nhịp đập sức mạnh cứu độ vốn không loại trừ ai và mời gọi hết mọi người trong một cuộc lữ hành thật sự của sự hoán cải, nhìn nhận người nghèo và yêu thương họ.

Thiên Chúa chọn lựa điều gì là yếu trong thế giới để làm cho kẻ mạnh phải xấu hổ. Người nghèo cứu chúng ta vì họ giúp chúng ta gỡ gỡ diện mạo của Chúa Giêsu Kitô. Nếu các môn đệ của Chúa Giêsu mong muốn là những nhà truyền giáo đích thực, thì họ phải gieo những hạt giống hữu hình của niềm hy vọng. Do đó Ngài mời gọi tất cả mọi cộng đoàn Kitô Giáo, và tất cả mọi người cảm thấy được thúc đẩy để mang lại niềm hy vọng và sự ủi an cho người nghèo, “hãy giúp để đảm bảo rằng Ngày Thế Giới Người Nghèo sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa cộng tác cách hiệu quả để không một ai cảm thấy bị tước mất sự gần gũi và tình liên đới”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Làm thăm hoa**

Theo truyền thống tốt đẹp, nhân ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, giáo xứ sẽ làm thăm hoa. Ban tổ chức rất cần nhiều những loại hoa chủ đạo có sắc màu **đỏ, vàng, trắng** và các loại hoa khác. Việc làm thăm hoa sẽ bắt đầu lúc 18g30 ngày thứ bảy 22/6/2019. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Không có thánh lễ tối thứ bảy 22/6/2019.**

Vì giáo xứ làm thăm hoa cho ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa lúc 18g30 nên giáo xứ sẽ không có thánh lễ lúc 19g30. Xin cộng đoàn thu xếp để tham dự các lễ khác.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: